

เปิดกีฬาเยาวชน

มหาสารคามเกมส์วันนี้ 'ธนวรรธก' จุกคบบเพลิง

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "มหาสารคามเกมส์" เตรียมเปิดฉากเย็นวันนี้ ★ มีต่อหน้า 32

เปิดกีฬาเยาวชน ☆ ต่อจากหน้า 21 (18 มี.ค.) มี "ประชา ประสพดี" เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกัน "ธนวรรธก ปาละจินต์" อดีตนายกสมาคมกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย รับหน้าที่เป็นผู้จุดไฟที่กระถางคบเพลิง ส่วน "บ๊ิกหนุ่ม" นายกนกพันธ์ จุลเกษม แสดงความมั่นใจเจ้าภาพจะจัดการแข่งขันได้สมบูรณ์แบบ แม้สนามกีฬาใหม่จะเสร็จไม่ทัน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณ

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "มหาสารคามเกมส์" ที่ จ.มหาสารคาม ซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 18-29 มี.ค. ซึ่งชัย 522 เหยี่ยุธอง จาก 36 ชนิดกีฬา ได้ถูกขีปัดฉาฉิงชัย วันนี (18 มี.ค.) ในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา (สพล.) วิทยาเขตมหาสารคาม มีนายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และช่อง 8 ถ่ายทอดสดให้ชมเวลา 18.00 น. โดยเจ้าภาพจะจัดการแสดงให้ชมทั้งหมด 4 ชุด โดยใช้นักแสดงรวมกว่า 1,800 คน ประกอบด้วย "อสังการเยาวชนสกลไสว" เป็นขบวนพาเหรดสีส้มสวยงาม "ออนซอนมหาสารคามเสน่ห์อีสาน" ที่ใช้ชุดคณะกลองยาว 25 คณะ และนักแสดงที่อ่อนร่ากว่า 400 คน "มหัศจรรย์ไฟศักดิ์สิทธิ์สถิตใจ" ที่เป็นขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์อย่างตระการตา และ "โรจน์ไสวไฟกีฬาสู่สากล" ซึ่งเป็นการแสดงชุดสุดท้าย ขณะที่ไฮไลต์ของพิธีเปิดในการจุดคบเพลิงได้พิจารณาคัดเลือกธนวรรธก ปาละจินต์ นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติชาวมหาสารคาม เป็นผู้นำคบเพลิงจุดลงในกระถางคบเพลิง โดยมีนักกีฬาเยาวชนของมหาสารคามอีก 5 คน ร่วมวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดด้วย ได้แก่ นายพิเศษสุทธิ อิศระวงศ์ นักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุ 16 ปี นายณัฐพงษ์ กัณท์คุณ นักกีฬาตีกลอง นายพัชร สมจริง

นักกีฬาเทควันโดทีมชาติ น.ส.พิมพ์ภา มุ่งสุเพ็ง และ น.ส.สุกัญญา คำทอง นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงเยาวชนทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ ร.ร.ตักศิลา จ.มหาสารคาม "บ๊ิกหนุ่ม" นายกนกพันธ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายพนวัชร สิงห์ศักดิ์ ผู้อำนวยการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนายกนกพันธ์ กล่าวว่า กท.ต้องใช้งบประมาณ 150-170 ล้านบาท ในการจัดกีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาคนพิการแห่งชาติ โดยกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แบบรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้หมด เพื่อให้เกมมีมาตรฐาน ใกล้กับระดับนานาชาติ ดังนั้น ทุกคนที่มีส่วนร่วมต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ส่วนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะทาง จ.มหาสารคาม มีการเตรียมงานอย่างดี ซึ่งตอนแรกก็เป็นห่วงเรื่องที่พักของนักกีฬาว่าจะเพียงพอหรือไม่ แต่ทางจังหวัดได้จัดให้พักที่ม.มหาสารคาม และ ม.ราชภัฏมหาสารคาม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสนามแข่งขันน่าจะเสียเปรียบที่สนามสร้างขึ้นใหม่เสร็จไม่ทันเพราะปัญหาเรื่องงบประมาณ ที่เกือบ 400 ล้านบาทยังไม่ครบ แต่ก็เชื่อว่ากีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้จะจัดได้ตามมาตรฐานที่กำหนด